
XI. Tillaga til 403. fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 7. september 2017.

Arna Lára Jónsdóttir, bæjarfulltrúi Í-lista, leggur fram tillögu til bæjarstjórnar varðandi 
Hádegisstein, m.t.t. tillögu stjórnar íbúasamtaka Hnífsdals.

Stjórnarfundur 31/8 2017

Hnífsdalur

 Hverfisráð leggur til að Hádegissteinn verði fjarlægður hið fyrsta eða þannig frá 
honum gengið að engin hætta stafi af honum.

o Stjórn félagsins telur að þetta þoli enga bið, fréttaflutningur hljómaði þannig að 
steinninn gæti hrunið hvenær sem er, og viljum við að öryggi íbúa sé gætt.

o Einnig ræddi stjórnin að svona mál heyrðu undir Almannavarnir.
o Við förum fram á að steinninn verði vaktaður a.m.k. vikulega á meðan þetta 

hættuástand varir.


